

นายตรีชัย ด้านสุนทรวงษ์ (2555) ความคิดเห็นของพนักงานต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลด้านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ศึกษาที่  
รพ.ม. บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันรัชต์ภาคย์ กรุงเทพมหานคร  
อาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.วงพัทตร์ ภูพันธ์ศรี

## บทคัดย่อ

การวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นของพนักงานต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลด้านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของพนักงานต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลด้านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา และเปรียบเทียบ ระดับความคิดเห็นของพนักงานต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลด้านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้านสัมฤทธิ์ผลและการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย ด้านความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม ด้านความสามารถและคุณภาพในการให้บริการ ด้านความรับผิดชอบต่อหน่วยงาน ด้านการตอบสนองความต้องการของประชาชน ด้านความพึงพอใจของประชาชน กลุ่มเป้าหมาย ด้านผลเสียหายต่อสังคม รวม 7 ด้าน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นพนักงานที่ทำงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลด้านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 78 คน ใช้วิธีการเลือกวิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำแนกตามเพศอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี สถาน สมรส ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 5-10 ปี

ผลการวิจัยพบว่าค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของพนักงานต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลด้านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก

การทดสอบสมมติฐานพบว่า 1) เพศที่ต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นของพนักงานต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลด้านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เฉพาะด้านความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม 2) อายุที่ต่างกันไม่มีผลต่อความคิดเห็นของพนักงานต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลด้านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ในด้านทุก ๆ ด้าน 3) ระดับการศึกษาที่ต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นของพนักงานต่อการ ดำเนินงานตามแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลด้านขุนทด

อำเภอตำบลขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ในทุก ๆ ด้าน ยกเว้น ด้านความรับผิดชอบต่อหน่วยงาน

4) ระดับการศึกษาที่ต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นของพนักงานต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลขุนทด อำเภอตำบลขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ในด้านความสามารถ และคุณภาพในการให้บริการ ด้านความรับผิดชอบต่อหน่วยงาน ด้านความพึงพอใจของประชาชน กลุ่มเป้าหมาย ด้านผลเสียหายต่อสังคม และ 5) ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่ต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นของพนักงานต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลขุนทด อำเภอตำบลขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ในทุก ๆ ด้าน ยกเว้น ด้านสัมฤทธิ์ผลและการบรรลุ วัตถุประสงค์ของนโยบาย

ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาจากส่วนของประชาชนเพื่อนำผลการศึกษาที่ได้ มาดำเนินการร่วมกับความคิดเห็นของพนักงานเพื่อสรุปผลการศึกษาที่ได้มาใช้ในการพัฒนาแผนงาน และโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลขุนทดและ ควรมีการศึกษาจากส่วนของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตอำเภอตำบลขุนทดทั้งหมดทุกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างมีขนาดที่โต กว่าเดิม ซึ่งจะทำให้มีการกระแของข้อมูลที่ดีขึ้น